

CHƯƠNG TRÌNH HỌP MẶT XUYỀN NĂM “NỔI MÃI VÒNG TAY GIÊ-SU”

Từ 29/12/2023 đến 01/01/2024

Từ sớm ngày 29/12/2023, các chị em Học viện Thánh khoa đã lần lượt đón các chị em Học viện Sứ vụ về Tu viện Đức Mẹ Vô Nhiễm để tham dự 3 ngày họp mặt theo chương trình của Hội dòng. Vào tối ngày 29/12/2023, chị em Học viện Thánh khoa đã chính thức



chào đón quý chị Học viện Sứ vụ trở về từ khắp các cộng đoàn từ Bắc chí Nam, về hội ngộ dưới mái nhà Học viện, cùng tham gia hành trình 3 ngày 3 đêm tại Tu Viện Mẹ Vô Nhiễm. Trong ba ngày họp mặt, chị em đã được quý cha đến chia sẻ về các chủ đề: cha Giuse Phạm Kim Lâm, OP với chủ đề: “*NIỀM VUI DÂNG HIẾN ĐA MINH MỖI NGÀY*” (30/12) và cha Giuse Mai Văn Điệp, OP chia sẻ chủ đề: “*NIỀM VUI ĐỜI SỨ VỤ*” (31/12).

Qua chia sẻ của quý cha, chị em hiểu được niềm vui đích thực của người tu sĩ là gì?, có những cách thức nào để nuôi dưỡng niềm hy vọng và niềm vui trong đời dâng hiến?, chị em cũng hiểu hơn về tư tưởng của Thánh Toma khi nói về niềm vui, về sứ vụ, và làm thế nào để có thể đón nhận sứ vụ như quà tặng? Quý cha triển khai chủ đề rất phong phú cùng với những ví dụ thực tế đã làm cho giờ chia sẻ trở nên vui tươi, hiệu quả và có thể áp dụng được.



Thảo luận theo tổ

Sau phần chia sẻ của quý cha, chị em có 60 phút để thảo luận và trình bày bản đúc kết theo tổ. Sau phần đúc kết chất lượng nhưng không kém phần dí dỏm và vui tươi, chị em thỉnh lặng ít phút để chuẩn bị bước vào tham dự thánh lễ lúc 10g20 tại nhà nguyện tu viện.

Bên cạnh việc học hỏi chủ đề, buổi chiều ngày 30/12 tại sân nhà thờ Mân Côi, chị em cũng có cơ hội vận động tay chân trí não qua buổi sinh hoạt đầy nhiệt huyết, do cha Martino Bùi Duy Quyền



cùng với nhóm bạn trẻ giáo phận Xuân Lộc đảm trách. Buổi sinh hoạt rất bổ ích, chị em cũng học hỏi được nhiều từ cách chia sẻ sinh hoạt và tổ chức các trò chơi cho thiếu nhi và cả thiếu niên nữa.

Ngoài những giờ học hỏi, chị em còn có những lúc sinh hoạt riêng với nhau, có giờ họp lớp khẩn và có trọn vẹn một đêm văn nghệ 4 mừng: *Mừng Lễ Mẹ Thiên Chúa, Mừng Bổn mạng Học viện thánh Catarina Ricci sống, tạ ơn Chúa một năm Bình an, chào đón Năm Mới 2024* khá hoành tráng với sự tham gia của 6 tổ. Sau đó, chị em lại cùng bên nhau tham dự giờ cầu Tạ Ơn vào lúc 23g30 ngày 31/12 – ngày cuối năm 2023 và chào đón Năm Mới 2024. Niềm vui trong những ngày họp mặt của chị em đơn giản là: chị em được sống và tu cùng nhau trong một lý tưởng Đa Minh.



Họp Lớp Khẩn

Vào lúc 15g00 chương trình chia tay và hẹn gặp lại nhau vào năm tới đã diễn ra cách êm đềm và sâu lắng. Chị em chia tay trong sự lưu luyến nhưng cũng thêm nhiều năng lượng mới cho sứ vụ hiện tại. Trở lại nhịp sống thường nhật với tình yêu “mãi gắn kết với Giê-su”.



Chúng con cảm tạ Chúa và tri ân Mẹ Hội Dòng đã cho chúng con thời gian quý báu này.

Ước mong những buổi họp mặt chung của Học Viện chúng con, luôn đẹp lại những năng lượng tích cực cho hành trình Dâng hiến của chúng con.



